

ร้องดีเอสไอสอบ
อบต.ราชาเทวะ
จัดซื้อเสาไฟกินรี
แพงเกิน-ไม่โปร่งใส

อ่านต่อหน้า 10

ร้องDSIสอบอบต.ราชาเทวะ
จัดซื้อเสาไฟกินรีไม่โปร่งใส

ผู้จัดการรายวัน360° – สมาชิก อบต.ราชาเทวะ ร้อง “ดีเอสไอ” ตรวจสอบโครงการเสาไฟกินรี ติดตั้งเกินความจำเป็น ราคาแพงเกินเหตุ สิ้นเปลืองงบประมาณ อาจเข้าข่ายฮั้วประมูล

วานนี้ (13 ก.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายเสมอ น้อยวานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ หมู่ 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมผู้แทนชาวบ้านเดินทางยื่นเอกสารต่อ พ.ต.อ.กรวัชร ปานประภากร อธิบดี ดีเอสไอ ให้ช่วยตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งของ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ว่าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือไม่

นายเสมอ กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรีดังกล่าว น่าจะมีความไม่ถูกต้อง โปร่งใส ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็น มีราคาแพงเกินจริง และติดตั้งในพื้นที่ไม่จำเป็น พื้นที่ที่เป็นของเอกชน ติดนอกพื้นที่ของเขตตำบล และติดตั้งถี่มาก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินมากเกินไป เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

นายเสมอ กล่าวอีกว่า ตน และชาวบ้าน ในฐานะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ มาหลายสิบปี ได้พบเห็นการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งเสาไฟกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ มาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ปี 56 ซึ่งเสาไฟกินรีเคยมีข้อพิพาทของกรมทางหลวง เรื่องไม่ได้มาตรฐาน กรมทางหลวงได้สั่งให้รื้อเสาไฟกินรีแล้ว และทราบข่าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ชดเชยค่าเสียหายแก่รัฐ 67 ล้านบาท แต่ อบต.ราชาเทวะยังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีก จนเกิด



นายเสมอ น้อยวานิช สมาชิกสภา อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เข้าร้องเรียนต่อ พ.ต.อ.กรวัชร ปานประภากร อธิบดี ดีเอสไอ ให้ช่วยตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ ว่าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือไม่

ความสงสัยว่า การจัดซื้อและติดตั้งบ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่ชาวบ้านในพื้นที่ทุกแห่งหลายครั้งแล้วควรจะใช้เป็นเสา และโคมไฟส่องสว่างแบบธรรมดาทั่วไปที่ติดตั้งตามถนนก็เพียงพอต่อการให้แสงสว่าง และเพิ่มความปลอดภัยได้ แต่หากจะใช้เสาไฟกินรีผสมด้วยเพื่อความสวยงาม ก็ควรจะติดตั้งเฉพาะที่ถนนสายหลักหรือสถานที่สำคัญของ อบต.ราชาเทวะเท่านั้น

“ไม่ควรติดตั้งทั่วทุกพื้นที่ของอบต.ราชาเทวะ และไม่ควรติดตั้งถี่มากเกินไป เพราะทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ แต่ทางผู้บริหารของ อบต.ราชาเทวะ ไม่สนใจรับฟังคำทักท้วงประชาชนในพื้นที่ และยังได้ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟกินรีกว่าหมื่นต้น ด้วยงบประมาณ 900 กว่าล้านบาท และที่สำคัญมีบริษัทเพียงบริษัทเดียวที่ชนะการประมูลทุกโครงการ จึง

ทำให้สงสัยว่า มีการแข่งขันการประมูลแบบไม่โปร่งใส อาจจะมีการฮั้วประมูลกัน จึงทำให้ราคาที่ประมูลได้สูงมากผิดปกติ”

นายเสมอ กล่าวว่า ตนมาร้องเรียนขอให้ ดีเอสไอ ตรวจสอบว่า การประมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรี ของ อบต.ราชาเทวะ ตั้งแต่ปี 56 จนถึงปัจจุบัน มีการฮั้วประมูล หรือไม่ และมีเจ้าหน้าที่ทำการทุจริตทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประเทศชาติหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุด

ด้าน พ.ต.อ.กรวัชร เผยว่า เมื่อถึงต้น ดีเอสไอ รับเรื่องไว้ตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริง โดยมอบหมายกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาวิธีการประมูลอย่างไร และเสาไฟราคาเหมาะสมหรือไม่ ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.